



มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY

รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมสามัญประจำภาคเรียนที่ 2/2566

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

**โครงการประชุมสามัญประจำภาคเรียนที่ 2/2566**  
**วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์**  
**อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ**

สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคล ได้จัดทำโครงการประชุมสามัญประจำภาคเรียนที่ 2/2566 เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนาประชาชนในชาติให้มีคุณภาพ โดยใช้กระบวนการทางการศึกษาเป็นเครื่องมือ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ต้องมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้านและต้องสนับสนุน ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีในการปฏิบัติตามภารกิจเหล่านี้ มหาวิทยาลัยจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็ผลดีต่อมหาวิทยาลัยต่อไป การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้มอบนโยบาย และแจ้งข้อราชการต่างๆ ให้กับบุคลากรได้รับทราบและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานการทำงานร่วมกัน การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ จากบุคลากรทั้งหมด 599 คน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 506 คน คิดเป็นร้อยละ 84.47 ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 15.52 ในการดำเนินโครงการนี้ มีกิจกรรมการมอบนโยบาย และสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรได้รับทราบ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยาก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ทุกระดับไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลประโยชน์อื่นใดทุกประเภททั้งในขณะก่อนและหลังการปฏิบัติหน้าที่ และต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมายจากบุคคลภายนอกและผู้มาติดต่อหน่วยงาน และสร้างวัฒนธรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบแนวการปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน อย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างจริยธรรม และเป็นการสนับสนุนให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมและโปร่งใสตามระเบียบภาครัฐ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

รูปภาพกิจกรรม  
โครงการประชุมสามัญประจำภาคเรียนที่ 2/2566

